

แผนการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
เดือนตุลาคม 2559			
1	16 - 18 ต.ค. 59	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	งานบริหารและวางแผน (นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช)
2	29 ต.ค. - 4 พ.ย. 59	โครงการเข้าร่วมจัดประชุม International Fisheries Symposium - 2016 กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือกลุ่มอาเซียน (ASEAN - FEN) ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	งานวิชาการและวิจัย (รศ.ดร.สุวิจน์ ธีญรส)
เดือนพฤศจิกายน 2559			
1	พ.ย.-59	โครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี	งานบริหารและวางแผน (นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์)
เดือนธันวาคม 2559			
1	ธ.ค.-59	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	งานพัฒนานักศึกษา (นางวลัยพร สงเสน)
2	ธ.ค.-59	โครงการทัศนศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ อุตุนิยมวิทยาทางทะเล	สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง)
3	ธ.ค.-59	โครงการปลูกป่าคืนชีวิตสัตว์ป่า	สาขาสิ่งแวดล้อม (ดร.พรอุมา ไกรนรา)
เดือนมกราคม 2560			
1	ม.ค.-60	โครงการสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.หทัยรัตน์ บุญเนตร)
2	ม.ค.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (อ.นิคม อ่อนสี)
3	ม.ค.-60	โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามทางด้านสมุทรศาสตร์	สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (อ.นิคม อ่อนสี)
4	ม.ค.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.นเรศ ขวัญทอง)
5	ม.ค.-60	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ Result Based for Internal Quality Assurance (RIQA)	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปัญญาภรณ์ อินทองปาน)
เดือนกุมภาพันธ์ 2560			
1	ก.พ.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
2	ก.พ.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.จันทิรา เจือกโ้ว้น)
3	ก.พ.-60	โครงการทัศนศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	สาขาสิ่งแวดล้อม (อ.อเนก สวาทอินทร์)
4	ก.พ.-60	โครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.วีระศักดิ์ ไชยชาญ)
5	ก.พ.-60	โครงการสาธิตการแกะหนังตะลุง	สาขาศึกษาทั่วไป (อ.ผ่องศรี พัฒนมนณี)
6	ก.พ.-60	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทพื้นบ้านภาคใต้ (ครั้งที่ 1)	สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง (ผศ.อุไรวรรณ วัฒนกุล)
7	ก.พ.-60	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจตุ ต่าบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	สาขาศึกษาทั่วไป (อ.อัครเดช ศิวรักษ์)
8	ก.พ.-60	โครงการการปฏิบัติรายวิชาค่าน้ำสู่ความเป็นมืออาชีพ	สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (อ.นิคม อ่อนสี)
9	ก.พ.-60	โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน	สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (อ.นฤทธิ์ กล่อมพงษ์)
10	ก.พ.-60	โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสำนักงานสีเขียว	งานบริหารและวางแผน (อ.เดือนรุ่ง ช่วยเรือง)
11	ก.พ.-60	โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	งานบริหารและวางแผน (นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช)
12	ก.พ.-60	โครงการยกระดับสถานที่ผลิตนักเก็ตปลาและการพัฒนาและควบคุมการผลิตสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์	สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง (ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณ์เดช)
เดือนมีนาคม 2560			
1	มี.ค.-60	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา	งานวิชาการและวิจัย (นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี)
2	มี.ค.-60	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภอสิเกา จ.ตรัง	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.สุมนา ปาณะรัตน์)
3	มี.ค.-60	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบ่อหิน กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการให้บริการวิชาการทางด้านอบรมการจัดการของเสียจากชุมชน	สาขาสิ่งแวดล้อม (ดร.พรอุมมา ไกรนรา)
4	มี.ค.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร	สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง (ผศ.นพรัตน์ มะเห)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
เดือนเมษายน 2560			
1	เม.ย.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.วีระศักดิ์ ไชยชาญ)
2	เม.ย.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านสิ่งแวดลอม (ครั้งที่ 1)	สาขาสิ่งแวดลอม (อ.กมลวรรณ โชติพันธ์)
3	เม.ย.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภ)
4	เม.ย.-60	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทบ้านภาคใต้ (ครั้งที่ 2)	สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง (ผศ.อุไรวรรณ วัฒนกุล)
5	เม.ย.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการประมง	สาขาเทคโนโลยีการประมง (อ.อุทร เจริญเดช)
6	เม.ย.-60	โครงการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง	สาขาเทคโนโลยีการประมง (ผศ.มาโนช ขำเจริญ)
7	เม.ย.-60	โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดลอมและปลูกจิต สาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.หทัยรัตน์ บุญเนตร)
8	เม.ย.-60	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบ่อหิน กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการให้บริการวิชาการทางด้านส่งเสริมทักษะและ อบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับชุมชนประมง ชายฝั่ง	สาขาเทคโนโลยีการประมง (อ.กันย์สินี พันธุ์วนิชดำรง)
9	เม.ย.-60	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบ่อหิน กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการให้บริการทางด้านแปรรูปอาหารสำหรับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่ง	สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง (ผศ.สุพรรณพันธ์ โลหะลักษณ์เดช)
เดือนพฤษภาคม 2560			
1	พ.ค.-60	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบ่อหิน กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม การขายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.ศวรรณรัศม์ อภัยพงศ์)
2	พ.ค.-60	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านสิ่งแวดลอม (ครั้งที่ 2)	สาขาสิ่งแวดลอม (อ.กมลวรรณ โชติพันธ์)
3	พ.ค.-60	โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิจัย และหน่วยงานภายนอก (ครั้งที่ 1)	งานวิชาการและวิจัย (ผศ.ดร.ปรีดา ภูมิ)
4	พ.ค.-60	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสม็ดชาว วิชาการ ครั้งที่ 6	งานวิชาการและวิจัย (นางสาวจรัตน์ คงอ่อนศรี)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
5	พ.ค.-60	โครงการ Tropical Aquaculture Workshop	สาขาเทคโนโลยีการประมง (ผศ.ดร.วรุฒม์ เกิดปรากฏ)
6	พ.ค.-60	โครงการส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญสอนวิชาชีพเป็น ภาษาต่างประเทศ	งานวิชาการและวิจัย (ผศ.ดร.ปรีดา ภูมิ)
7	พ.ค.-60	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบ่อหิน กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากโรง เพาะฟักสู่ชุมชน	สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (รศ.ดร.สุวัจน์ ธีรุต)
8	พ.ค.-60	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรอง ความสามารถด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (อ.ภูมินทร์ อินทร์แป้น)
9	พ.ค.-60	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่ คุณธรรม	งานพัฒนานักศึกษา (ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต)
10	พ.ค.-60	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมงาน และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน"	งานบริหารและวางแผน (ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง)
เดือนมิถุนายน 2560			
1	มิ.ย.-60	โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิจัย และหน่วยงานภายนอก (ครั้งที่ 2)	งานวิชาการและวิจัย (ผศ.ดร.ปรีดา ภูมิ)
2	มิ.ย.-60	โครงการ Tropical Marine Ecosystem Workshop	งานวิชาการและวิจัย (นางสาวจวีร์รัตน์ คงอ่อนศรี)
3	มิ.ย.-60	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	งานพัฒนานักศึกษา (นางวลัยพร สงเสน)
4	มิ.ย.-60	โครงการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ	งานพัฒนานักศึกษา (ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต)
5	มิ.ย.-60	โครงการพัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (นางปิยวรรณ ชูพูล)
เดือนกรกฎาคม 2560			
1	ก.ค.-60	โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์ เก่า	งานวิชาการและวิจัย (นางวลัยพร สงเสน)
2	ก.ค.-60	โครงการวิถีชีวิตพอเพียง	สาขาศึกษาทั่วไป (อ.ผ่องศรี พัฒนมณี)
3	ก.ค.-60	โครงการอบรมเทคนิคการสอนและวัดผลใน ระดับอุดมศึกษา	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากล)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
4	ก.ค.-60	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบ่อหิน กิจกรรมย่อยที่ 7 โครงการเสวนารายงานผลการดำเนินงานสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงาน	งานวิชาการและวิจัย (ผศ.มานิช ขำเจริญ)
5	ก.ค.-60	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่งบ้านบ่อหิน กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการให้บริการวิชาการทางด้านการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝั่ง	สาขาศึกษาทั่วไป (นางสาววรรณกร พลพิชัย)